

**KỶ NIỆM 60 NĂM...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1957 - 2017), 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các thể hệ cán

bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập. Giảng viên kết hợp và sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy như thuyết trình, hỏi đáp, nêu vấn đề, sáng lọc, đưa ra các tình huống. Do vậy, chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường được nâng lên rõ rệt. Hàng năm Trường tổ chức khoảng 40 lớp với lưu lượng 3.000 học viên. Thực hiện tốt phương châm "Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn", Trường thường xuyên tổ chức cho giảng viên và học viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở; tổ chức và tạo mọi điều kiện cho giảng viên tham gia các hội

giảng, thao giảng, hội thi giảng viên giỏi các cấp. Hiện Trường có 29/36 giảng viên có hữu có trình độ sau đại học; phần đầu đến năm 2020 100% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Trong 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt, năm 2004, Trường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích các thể hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Trường Chính trị tỉnh đạt được trong những năm qua. Để

nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh, các đồng chí đề nghị Trường tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp có tính đột phá và sáng tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường xuyên lựa chọn những vấn đề cấp thiết, tập trung nghiên cứu, tổng kết, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, bảo đảm số lượng, cơ cấu phù hợp.

Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới đồng bộ, toàn diện phương pháp nghiên cứu, giảng dạy và học tập, phương pháp quản lý cán bộ và học viên. Tập trung xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể của Trường trong sạch, vững mạnh. Các đồng chí bày tỏ tin tưởng với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, Trường Chính trị tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong thời gian tới. Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng Trường bằng thưởng mang dòng chữ: Trường Chính trị tỉnh "Đoàn kết - Kỷ cương - Chất lượng - Phát triển".

**ĐÀO QUYNH**

**BÀN GIẢI PHÁP...**

(Tiếp theo trang 1)

xuất bản 377 tạp chí, nội san, bản tin, thông tin nội bộ và công bố hơn 1.500 bài viết về kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học trên các báo trung ương, địa phương. Tại hội thảo, đại diện cán bộ, giảng viên trường chính trị các tỉnh, thành phố đã tập trung trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học như: thường xuyên tổ chức kết thực tiễn, tích cực đề xuất nghiên cứu để tài khoa học cấp tỉnh gắn với đề tài nghiên cứu cấp khoa trực tiếp phục vụ giảng dạy, học tập, để tài cấp trường gắn với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tăng cường hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học của tỉnh, trung ương; vừa tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên phát hiện đề tài về giao khoán đề tài; bố trí ngân sách hợp lý cho hoạt động khoa học; nâng cấp, cập nhật, nâng cao chất lượng các bài viết trên trang thông tin điện tử của các trường. Cán bộ, giảng viên các trường đề nghị Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục hướng dẫn các trường trong nghiên cứu khoa học, tư vấn, tham gia tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học...

**TRƯỜNG THPT TÂY THỤY ANH...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/11, Trường THPT Tây Thụy Anh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1967 - 2017), 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Thái Thụy... cùng đồng đạo các thể hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tới dự. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Tây Thụy Anh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Hiện tại Trường có 39 lớp, gần 100 thầy cô, hơn 2.000 học sinh. Những năm gần đây, kết quả thi học sinh giỏi của Trường luôn ở tốp đầu các trường THPT của tỉnh; kết quả thi tốt nghiệp ổn định với tỷ lệ gần 100%; tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng nhiều năm trong tốp 200 trường THPT toàn quốc. Trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia giai đoạn I và II, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, các bộ, ngành tặng nhiều bằng khen... Từ mái trường THPT Tây Thụy Anh, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, nhiều người giữ các cương vị quan trọng trong các cơ quan đảng, nhà nước, các doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích các thể hệ thầy trò Trường THPT Tây Thụy Anh đã đạt được trong suốt 50 năm qua. Nhấn mạnh trong thời gian tới sự nghiệp giáo dục đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi Trường cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để thực hiện điều đó, Trường cần quan tâm và bám sát các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo; tiếp tục phát huy truyền thống, các lợi thế; chủ động đổi mới công tác quản lý, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương phấn đấu và rèn luyện, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững nền nếp, kỷ cương, thực hiện tốt nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các em học sinh của Trường cần xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, noi gương các thể hệ đi trước để phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, cống hiến tài năng, trí tuệ góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, tập thể và nhiều cán bộ, giáo viên Trường THPT Tây Thụy Anh được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh...

**HA DUNG**

**PHÁT ĐỘNG THI ĐUA...**

(Tiếp theo trang 1)

Đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tinh công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, những chiến công anh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời, góp phần tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

**PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...**

(Tiếp theo trang 1)

và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là niềm vui, niềm vinh dự không chỉ của các thể hệ cán bộ, giảng viên, học viên và người lao động nhà trường mà còn là niềm vui, niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình bởi đây là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng các thể hệ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh, có bề dày thành tích, truyền thống; là trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên và duy nhất cho đến nay được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin gửi lời đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo trường chính trị các tỉnh, thành phố và các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.

*Kính thưa các đồng chí đại biểu!*

*Thưa toàn thể các đồng chí!* Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình - tiền thân là Trường Đảng và Trường Hành chính tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các thể hệ cán bộ, giảng viên, học viên và người lao động của Trường đã nỗ lực, cố gắng xây dựng nhà trường không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Ở mỗi giai đoạn phát triển, nhà trường luôn phát huy được truyền thống, tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết tâm đổi mới đồng bộ và toàn diện, từ mục tiêu, phương châm đào tạo; nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, giảng viên, tạo lập nền nếp, kỷ cương, môi trường văn hóa và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất... Nhờ đó, Trường Chính trị tỉnh đã luôn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ đào

tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; khẳng định được vị thế của một trung tâm giảng dạy, nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị - hành chính và từng là một trong những điểm sáng trong hệ thống các trường chính trị của cả nước. Với những thành tích đạt được trong 60 năm qua, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình luôn được các ban, ngành trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy, UBND tỉnh công nhận là đơn vị xuất sắc, tiêu biểu; được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, đặc biệt vinh dự là trường đầu tiên trong hệ thống các trường chính trị của cả nước được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các thể hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên của Trường đã đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua.

*Kính thưa các đồng chí đại biểu!*

*Thưa các thể hệ cán bộ, giảng viên, học viên và người lao động của nhà trường!* Bước vào giai đoạn mới, để đẩy mạnh phát triển và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong tỉnh, tôi đề nghị ban lãnh đạo và cán bộ, giảng viên, học viên và người lao động Trường Chính trị tỉnh cần tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời, chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

*Một là:* Tập trung quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý"; Kết luận số 117-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương". Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các chủ trương, giải pháp có tính đột phá và sáng tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

*Hai là:* Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đào tạo lý luận chính trị, quản lý nhà nước của trung ương (đặc biệt là các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và các sở, ngành chức năng của tỉnh trong công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới; đồng thời, lựa chọn những vấn đề cấp thiết, tập trung nghiên cứu, tổng kết, cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

*Ba là:* Chủ trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và giảng viên nhà trường, bảo đảm về số lượng và thực hiện tốt

nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn sâu rộng và khả năng sư phạm tốt; đồng thời, thường xuyên khuyến khích, tạo điều kiện cho giảng viên chủ xát thực tiễn để có kiến thức thực tiễn sâu sắc, phong phú, phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy và hướng dẫn học viên nâng cao khả năng vận dụng, liên hệ thực tiễn. Mặt khác, cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tổng kết các giai đoạn phát triển và bồi dưỡng, giáo dục truyền thống tốt đẹp của nhà trường nhằm khơi dậy, bồi đắp trong mỗi cán bộ, giảng viên, học viên niềm vinh dự, tự hào khi được công tác, học tập tại một đơn vị anh hùng, từ đó xác định trách nhiệm, bổn phận cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.

*Bốn là:* Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới đồng bộ, toàn diện phương pháp nghiên cứu, giảng dạy và học tập, phương pháp và quản lý cán bộ và học viên với yêu cầu cao hơn, quyết liệt hơn theo hướng lấy người học làm trung tâm; chú trọng trang bị cả về kiến thức lý luận và rèn luyện học viên về kỹ năng, nghiệp vụ công tác, khả năng phát hiện và xử lý tình huống, tăng cường tinh chủ động, sáng tạo và ý thức tự giác của học viên. Đồng thời, quan tâm đầu tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường (nhất là các trang thiết bị hiện đại), phục vụ tốt hơn công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập, tạo nền tảng vững chắc cho việc duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh về mọi mặt.

*Năm là:* Tập trung xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị của Trường trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chú trọng xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh và thực hiện tốt

các quy chế, quy định; phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng nhà trường luôn là tập thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu của một đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 60 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp, giúp đỡ tích cực, có hiệu quả của các đơn vị đào tạo lý luận chính trị, quản lý nhà nước ở trung ương, các sở, ban, ngành, địa phương và sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích to lớn hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm thỏa đáng, ủng hộ đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để Trường Chính trị tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ sở đào tạo lý luận chính trị, quản lý nhà nước ở trung ương, các trường chính trị tỉnh, thành phố trong khu vực trong suốt 60 năm qua; kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí để Thái Bình nói chung, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình nói riêng có bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong tương lai, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình.

Một lần nữa xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý và các thể hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường sức khỏe, hạnh phúc và thành công. *Xin trân trọng cảm ơn!*

**TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HOÀNG Xứng danh trường chuẩn quốc gia**

*Được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần đầu vào năm 2012, năm học 2016 - 2017, Trường Mầm non Đông Hoàng (Đông Hưng) tiếp tục được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II.*

Đông Hoàng là xã thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn song công tác giáo dục, đào tạo luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND xã quan tâm, chú trọng đầu tư. Năm 2010, Trường Mầm non Đông Hoàng được xây mới trên khuôn viên 5.056m<sup>2</sup>, gồm 12 phòng học, phòng chức năng và 4 phòng hiệu bộ. Các phòng học đều có công trình vệ sinh hiện đại. Bếp ăn được xây dựng theo quy trình bếp một chiếc, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, có nguồn nước sạch thuận lợi trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Cùng với cơ sở vật chất đồng bộ, chất lượng dạy và học của Trường được đánh giá cao. Vì vậy, năm 2012 Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Cô giáo Nhâm Minh Tý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hoàng chia sẻ: Nhằm

củng cố, duy trì, phát huy kết quả đạt được, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục thực hiện các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Trường chú trọng phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với đạo đức nhà giáo như: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Hai không"; phong trào "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"... Việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua đã tạo chuyển biến rõ nét về nền nếp, kỷ cương, đồng thời tạo sự đổi mới toàn diện về phương pháp dạy học của giáo viên. Xác định nâng cao chất lượng giảng dạy luôn là vấn đề trọng tâm, Ban

Giám hiệu đã theo sát, đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên, đồng thời tổ chức nhiều cuộc thi như thi giáo viên giỏi, thi tự làm đồ dùng, đồ chơi... 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường tham gia nghiêm túc các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học do ngành Giáo dục tổ chức. Trường cũng tạo điều kiện cho giáo viên đi học đại học, học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý. Đến nay, 19/19 cán bộ, giáo viên của Trường đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn và trình độ tin học A, B, vượt so với bình quân chung của tỉnh, huyện. Để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, Trường đã áp dụng tốt mô hình phòng, chống suy dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã và hội phụ huynh thực hiện công

tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và thống nhất phương pháp nuôi dạy trẻ khoa học. Hàng ngày lên lớp, các cô luôn quan tâm, giáo dục, hướng dẫn trẻ giữ gìn sức khỏe bản thân như ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh răng miệng và thân thể. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, chất lượng dạy và học của Trường Mầm non Đông Hoàng không ngừng được nâng lên. Năm học 2016 - 2017 Trường có 11 nhóm lớp, trong đó có 3 nhóm trẻ và 8 lớp mẫu giáo, đạt 100% số nhóm, lớp trẻ được học đúng độ tuổi. Trường huy động 249/249 cháu độ tuổi mẫu giáo, đạt 100% và 83/112 cháu độ tuổi nhà trẻ, đạt 74,1% vào học, tăng so với năm học trước và vượt so với bình quân chung của huyện. 100% số trẻ

đi học tham gia ăn bán trú và có bữa ăn phụ, vì vậy tỷ lệ trẻ đạt kênh phát triển bình thường cả về chiều cao, cân nặng đạt trên 95%. Ông Lê Văn Bình, cô cháu học học tại Trường Mầm non Đông Hoàng chia sẻ: Gửi cháu vào học tại Trường Mầm non Đông Hoàng, chúng tôi rất yên tâm bởi đây là ngôi trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị

đồng bộ, đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao. Hơn thế, chúng tôi có thể nhận thấy sự phát triển tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần của cháu. Với nỗ lực không ngừng trong công tác chăm sóc và nuôi dạy trẻ, không chỉ đạt chuẩn quốc gia mức độ II, từ năm 2010 đến nay, Trường Mầm non Đông Hoàng liên tục đạt danh hiệu

"Tập thể lao động tiên tiến", "Tập thể lao động xuất sắc", được UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều bằng khen. Năm học 2014 - 2015 Trường được UBND tỉnh tặng cơ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua".

**HA ANH**  
(Lớp Báo in K35A2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

